

# ไทยโพสต์

วันที่ ๒๕ เดือน พ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๑

## ประเทศไทยเตรียมจัดงานวันดินโลกอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมเปิดตัวปีดินสากล

วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี นอกจากจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือวันพ่อแห่งชาติ ที่พลกนิกรชาวไทยมีความยินดีร่วมกันจัดงาน กิจกรรมต่างๆ เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน แต่ต่อจากนี้ไปวันที่ 5 ธันวาคม จะเป็นวันสำคัญของคนทั้งโลก เนื่องจากการสหประชาชาติ ได้ประกาศรับรองอย่างเป็นทางการ ให้วันที่ 5- ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก (World Soil Day) พร้อมกับประกาศให้ปี 2558 เป็นปีดินสากล (International Year of Soil 2015) โดยจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่พร้อมกันประเทศต่างๆ ทั่วโลก



ดินโลก (World Soil Day) ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี และในปี 2558 เป็นปีดินสากล (International Year of Soils in 2015) ซึ่งจะมีผลให้วันดินโลกได้รับการบรรจุในปฏิทินปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ นับตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติกว่า 200 ประเทศจะจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกพร้อมกัน แม้ว่าประเทศไทยจะมี

นายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวไว้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 สหประชาชาติและยูเอชเอประเทศไทย ได้ขอพระราชทาน พระราชวโรกาสนำคณะกรรมการบริหารของสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ทางดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) เป็นพระองค์แรกของโลก เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ยอมรับถึงพระวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน และในโอกาสเดียวกัน ได้ขอพระราชทานให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก

ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ผลักดันเรื่องวันดินโลกเข้าสู่ที่ประชุมองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ เอฟ เอ โอ รวมทั้งเสนอให้ปี 2558 เป็นปีดินสากล โดยที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ได้มีมติให้การรับรองวัน

การจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกมาก่อนหน้านี้แล้ว 2 ปี แต่ในปี 2557 นี้ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะจัดงานเฉลิมฉลองวันดินโลกอย่างยิ่งใหญ่เพราะเป็นการเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการหลังจากที่องค์การสหประชาชาติมีมติให้การรับรอง ที่สำคัญจะมีการเปิดตัว ปีดินสากล ที่จะมีการขับเคลื่อนกิจกรรมทั้งในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลกตลอดปี 2558 เพื่อให้เป็นปีแห่งการรณรงค์ในการสร้างความตื่นรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ตลอดจนการใช้ การปรับปรุง และการอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรดินอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เนื่องจากดินเป็นแหล่งสร้างอาหารปลอดภัย สดปริมาณผู้ชาวไทยและชาวต่างชาติสร้างความมั่นคงทางอาหาร และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นำไปสู่การลดปัญหาความยากจน และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต

นายอภิชาต กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2557 กรมพัฒนาที่ดินได้กำหนดจัดงานภายใต้ชื่อ "ตามรอยปฐพีที่อุทิศพระบาทนักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม" ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 18.00 น.

กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน ได้เชิญ เอฟ เอ โอ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมจัดงานในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระสติปัญญา จนมีพระราชดำริเกี่ยวกับการแก้ปัญหาพื้นที่ อนุรักษทรัพยากรดินมากมาย เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน จัดตั้งความยากจน และทิวทัศน์บนพื้นฐานเศรษฐกิจเพียง คือให้ประชาชนอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด โดยพิธีเปิดงานในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ได้รับเกียรติจาก พลเอก อภิพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเกี่ยวกับความสำคัญของดิน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการวิทยาศาสตร์ทางดิน การประกวดร้องเพลงเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะจะมีการแข่งขันเกม Online "LDD's IM-Farm" ที่ต้องการให้นักเรียน เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องการประกอบอาชีพเกษตรกร ต้องมีการจัดการดินอย่างไร ควรจะปลูกพืชชนิดไหนช่วงใด จึงจะขายผลผลิตได้รายได้ที่ดี ขึ้นนอกจากจะได้รับคามบันเทิงแล้วยังได้รับความรู้กลับไปถ่ายทอดให้ผู้ปกครองที่

ประกอบอาชีพทางการเกษตรอีกด้วย พร้อมกันนี้ ยังมีกิจกรรมบรรยายพิเศษ การเสวนา กิจกรรมเล่าเรื่อง "วันดินโลกและปีดินสากล" กิจกรรมตอบปัญหาเกี่ยวกับวันดินโลกและปีดินสากล โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญของกรมพัฒนาที่ดินและหน่วยงานภายนอก มาร่วมเสวนาและบรรยายพิเศษทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย รวมทั้งกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เข้าชมงานได้ทดลองปฏิบัติจริง ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานในวันและเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะที่สำคัญในวันที 5 ธันวาคม ขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันแสดงพลังสามัคคีโดยพร้อมเพรียงกัน ในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ลานสนามหญ้ากรมพัฒนาที่ดิน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกับรับสัญญาณถ่ายทอดสด ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในเวลา 19.09 น. เป็นต้นไป

"ทรัพยากรดินมีจำกัด และนับวันจะเสื่อมโทรมลงไปทุกขณะ เกษตรกรผู้ใช้ดินอาจจะไม่ได้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลง เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ เช่น ดินซัดเหมือนทรัพยากรน้ำที่เห็นทันทีว่าน้ำท่วม น้ำแล้ง แต่ความจริงแล้วดินเปลี่ยนแปลงไปทุกเวลาจากการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อเนื่องและขาดการบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง ซึ่งในเรื่องดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้าพระทัยในการเปลี่ยนแปลงของดินเป็นอย่างดี เนื่องจากแม้มีทรัพยากรน้ำ แต่ถ้าดินไม่ดีก็ปลูกอะไรไม่ได้ ดังนั้น จึงอยากให้คุณหันมาให้ความสนใจดูแลทรัพยากรดิน ที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก เป็นแหล่งผลิตอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม เชื้อเพลิง ตลอดจนเป็นที่อยู่อาศัย ทรัพยากรดินจึงควรรักษาที่ทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาให้มีสภาพที่สมบูรณ์สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสืบไป" อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวไว้

